



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Sáng nay, khai mạc kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự phiên thảo luận tại tổ Đồng Hưng.

Sáng nay 10/12, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc kỳ họp thứ bảy nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác của tỉnh. Đặc biệt, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Buổi sáng, sau phần khai mạc, các đại biểu sẽ nghe và cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh về: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2019; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến tháng 12 năm 2018 của tỉnh; tình hình thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; phê duyệt cơ chế, chính sách hỗ trợ dự án xây dựng nhà máy xử lý triệt để rác thải sinh hoạt của Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt...

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHỎNG VIÊN

Kỷ niệm 140 năm ngày mất của danh nhân văn hóa Bùi Viện



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thắp hương tưởng nhớ công lao của danh nhân văn hóa Bùi Viện.

Sáng ngày 9/12, tại thôn Trinh Trung xã An Ninh (Tiền Hải) đã tổ chức kỷ niệm 140 năm ngày mất của danh nhân văn hóa Bùi Viện (1839 - 1878). Đến dự có đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Giáo sư sử học Lê Văn Lan; lãnh đạo UBND huyện Tiền Hải. Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại thân thế và sự nghiệp của cụ Bùi Viện. Cụ Bùi Viện quê quán làng Trinh Phố, tổng An Bồi, huyện Trực Định, phủ Kiến Xương, tỉnh Nam Định (nay là thôn Trinh Trung, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Ông sinh năm 1839 trong một gia đình nhà nho. Cũng

như một số nhà nho tiến bộ, cụ Bùi Viện có chủ trương muốn thắng Pháp phải canh tân đất nước bằng chính sách ngoại giao khôn khéo, giao thiệp với các nước có tiềm lực kinh tế và quân sự nhằm cân bằng lực lượng để chế ngự Pháp. Ông là người đầu tiên hai lần vượt đại dương tới Hoa Kỳ gặp Tổng thống V.S. Grant cầu viện chống lại thực dân Pháp, nhằm chấn hưng đất nước. Trước đó, người góp công đầu biến thôn Ninh Hải thành cảng Hải Phòng. Đồng thời, cụ Bùi Viện đã sáng lập Tuần dương quân (Hải quân thường trực trên biển). (Xem tiếp trang 4)
MẠNH THẮNG

HUNG HÀ Quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII)

Huyện ủy Hưng Hà vừa tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Trong thời gian 1/2 ngày, các đại biểu đã được truyền đạt, quán triệt, làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới trong nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng; Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), Nghị quyết số 33 và số 35 của Bộ Chính trị. Hội nghị góp phần giúp cán bộ, đảng viên của huyện nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII). Qua đó cũng giúp cấp ủy các cấp trên địa bàn chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt, phổ biến và thực hiện hiệu quả các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng.

MAI THƯ

Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện Đông Hưng

Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện Đông Hưng vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tới dự Đại hội có lãnh đạo Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam; lãnh đạo Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh và các huyện, thành phố; lãnh đạo huyện Đông Hưng. Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện Đông Hưng được thành lập năm 2015 trên cơ sở Ban liên lạc bộ đội Trường Sơn huyện Đông Hưng. Những năm qua, cán bộ, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện đã phát huy tốt truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, luôn đoàn kết giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống và có nhiều hoạt động thiết thực đóng góp vào sự phát triển chung của huyện. Hội đã làm tốt công tác vận động, giúp đỡ những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, ốm đau với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng; vận động xây dựng 23 ngôi nhà tình nghĩa cho đồng đội với kinh phí trên 1,7 tỷ đồng, luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên phát triển kinh tế; tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền ủng hộ làm đường giao thông nội đồng và giao thông nông thôn trên 1 tỷ đồng, hiến trên 52.000m² đất... Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên cũng tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, đóng góp xây dựng các quỹ: "Đền ơn đáp nghĩa", "Vi người nghèo", "Khuyến học", "Nhân đạo"... Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện Đông Hưng tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ hội viên khó khăn; động viên hội viên thi đua phát triển (Xem tiếp trang 4)
NGUYỄN DUNG

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập. 6 em học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các địa phương trong tỉnh được nhận suất học bổng trị giá 5 triệu đồng. Được biết, số tiền hỗ trợ cho các em nằm trong chương trình "Hỗ trợ học bổng dài hạn" do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tài trợ. Vì vậy các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ học bổng từ lớp 1 đến lớp 12 với mức kinh phí 5 triệu đồng/năm. Việc trao học bổng dài hạn với mong muốn giúp các em với bớt khó khăn để tiếp tục theo đuổi ước mơ được cấp sách đến trường, qua đó nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

NGUYỄN CƯỜNG

Tiến sĩ Nguyễn Viết Huy đạt huy chương vàng tại triển lãm quốc tế về khoa học và công nghệ

Triển lãm quốc tế về khoa học và công nghệ 2018 do Hiệp hội Thúc đẩy sáng kiến, sáng chế Hàn Quốc và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới phối hợp tổ chức tại Trung tâm hội nghị triển lãm quốc tế Seoul, Hàn Quốc. Triển lãm có sự tham gia của trên 600 công trình khoa học thuộc nhiều lĩnh vực từ hơn 30 quốc gia trên thế giới.



Tiến sĩ Nguyễn Viết Huy (thứ 5 từ phải qua trái) tại triển lãm quốc tế về khoa học và công nghệ 2018.

Tham dự triển lãm, đoàn Việt Nam đã mang tới những công trình xuất sắc đạt Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2017 - 2018 và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, trong đó nhiều công trình được đánh giá cao. Trong số các công trình của Việt Nam tham dự triển lãm có công trình "Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ thí nghiệm quang học đa năng sử dụng trong dạy học vật lý ở bậc THCS và THPT" của Tiến sĩ Nguyễn Viết Huy và Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hà. Công trình đã đạt 1 huy chương vàng khu vực và 1 huy chương bạc quốc tế.

Triển lãm quốc tế về khoa học và công nghệ là triển lãm có quy mô lớn nhằm giới thiệu và tôn vinh những giải pháp, sáng chế có tính ứng dụng cao, mang lại hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội.

HOÀNG LANH

Phát động cam kết sử dụng kháng sinh có trách nhiệm

Bệnh viện Nhi Thái Bình vừa tổ chức lễ phát động cam kết sử dụng kháng sinh có trách nhiệm tới toàn thể cán bộ y tế trong bệnh viện. Tại buổi lễ phát động, cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Nhi Thái Bình đã được nghe chuyên gia được học trao đổi về tình trạng sử dụng thuốc kháng sinh tràn lan; hệ lụy, cách phòng tránh kháng sinh. Đồng thời trao đổi làm rõ nguyên nhân của tình trạng kháng kháng sinh đến từ nhiều phía, trong đó một phần là do hệ quả của (Xem tiếp trang 4)
HÀ DUNG

TIẾP XÚC CỬ TRI

Ngày càng thực chất

(Xem trang 3)



Cử tri thành phố phát biểu tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố Thái Bình.

Cái nôi thúc đẩy phong trào sinh viên y dược (Xem trang 2)



BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH LỄ TỐT NGHIỆP VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 - 2019